



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

โดยหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)
สาธารณสุขอำเภอไชยา

ข้าราชการผู้มีผลการประเมินประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แบบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับการประเมิน
1	นางอรุณ จุลนวล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
2	นายภาณุวัฒน์ รุ่งแสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
3	นางณัฐนิช สอาดเอียด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
4	นางมณฑา มนอุ้น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
5	นายรัชนิกร ปานทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
6	นายสันธาน นุ่มนวลประดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
7	นางสาวละไม บุชบรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
8	นายสุริยา เชื่องช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
9	นางสาวนัยนา เศษะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
10	นางवासนา ทองสาสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
11	นางสาวชญาณิชจุ์ ใจซื่อ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
12	นางพจณี ทองร้อยชั่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
13	นางสาวเกมส์มิกา ช่วยอยู่	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
14	นางวชิราภรณ์ เลื่อนแป้น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
15	นางสาวตรีชฎา ชื่นวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
16	นางสาวนิจวรรณ ไยฤทธิ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
17	นางฉวีวรรณ ตีมีศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
18	นางรัตนา กฤษะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
19	นายกำธร รักษาพรหมณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
20	นางสาวเมตตา พุฒิบัวทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
21	นางสาวสิวลี ฮาบับ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
22	นายวีรศักดิ์ สอาดเอียด	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
23	นางสาววินิตตา ลาสศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
24	นางสาวลาวัลย์ เวทยาวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
25	นางหทัยรัตน์ นพมิตร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
26	นางจันทร์จิรา ชุมไชยรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
27	นางสาวอรุณญา โส๊ะอัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
28	นายวีรณัฐ ปาจรีย์พันธุ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
29	นางสาวรุ่งระพีร์ เพชรทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
30	นางสุนันทา ทิพย์ภักดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
31	นายอภิรมย์ ไมทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส	ดีเด่น
32	นายวิทยา ทองร้อยชั่ง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
33	นางอารตี ุฒิจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
34	นายมนตรี อินทร์เนื่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
35	นางสาวณัฐยา เชื่องช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
36	นางฉวีรญา อินโท	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
37	นายวิรัช เหม่าหมัด	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีมาก